

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการถ่ายภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

กลุ่มบริษัท เซกส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการถ่ายภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

บริษัท เซกนู เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด และบริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร (ประเทศไทย) จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบว่า ในระหว่างกิจกรรม บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บภาพ ไม่ว่าจะในลักษณะของภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อนำภาพดังกล่าวไปประกอบเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางของ บริษัทฯ โดยตรงหรือผ่านช่องทางสื่ออื่น ๆ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าร่วมดังกล่าว トラบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ รับประกันจะไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจกระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินไป และรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่บริษัทฯ ในการจัดกิจกรรมโดยตรงเท่านั้น ทั้งนี้ สื่อประชาสัมพันธ์ที่อาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สาธารณะของบริษัทฯ

หากท่านไม่ต้องการให้มีการบันทึกภาพ ท่านสามารถแจ้งจุดประสงค์ของท่านได้ที่พนักงานของบริษัทฯ ทราบ ณ จุดลงทะเบียน หรือสามารถแสดงเจตนาอย่างชัดเจนในการปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวได้ และหากท่านประสงค์จะใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว) ที่บริษัทฯ ได้เก็บ รวบรวม หรือประมวลผล ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

กลุ่มบริษัท เซกนู เอเซีย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : 8/9-10 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 (ซอยมกคลนิเวศน์)

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0 2855 8222

อีเมล : DPO@chase.co.th

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการถ่ายภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566